

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอหนังสือรับรอง/รับรองเงินเดือน

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำขอ

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ (หมายเหตุ: -) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย 1/1 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
---	---

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 0 -

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร 1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและรับผิดชอบดำเนินการดังนี้ 1.1 รับแบบคำขออนุญาตหนังสือรับรอง/รับรองเงินเดือนที่ผู้ยื่นคำขอ กรอก ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 1.2 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบคำขอ หนังสือรับรอง/รับรองเงินเดือน (หมายเหตุ: -)	15 นาที	-
2)	การตรวจสอบเอกสาร 2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและรับผิดชอบดำเนินการดังนี้ 2.1 ลงลำดับเลขที่การออกหนังสือรับรอง/รับรองเงินเดือน 2.2 ค้นหาข้อมูลของผู้ที่ยื่นคำขอตรวจสอบชื่อ-สกุลตำแหน่ง เลข ที่ตำแหน่งอัตราเงินเดือนหน่วยงานที่สังกัดวันเริ่มปฏิบัติงาน 2.3 ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือรับรอง/รับรองเงินเดือน 2.4 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของหนังสือ รับรอง/ รับรองเงินเดือน 2.5 จัดทำสำเนาหนังสือรับรอง/รับรองเงินเดือน (หมายเหตุ: -)	1 ชั่วโมง	-

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ-	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
	ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม	

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย 1/1 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร/โทรสาร 0 7792 6241 (หมายเหตุ: -)
2)	WWW.Khlongnol.go.th E-mail : office@khlongnol.go.th

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
	<i>ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก</i>

หมายเหตุ

-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 07/09/2559